

กรณีศึกษาโมเดลธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย

ไต้หวัน เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกว่าประสบความสำเร็จทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะสินค้าที่ได้รับตราประทับ "Made in Taiwan" นั้นสร้างภาพลักษณ์ให้ไต้หวันเป็นเกาะแห่งการอุตสาหกรรมในสายตาของชาวโลก มิใช่เพียงเกาะที่เป็นจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยว ซึ่งในความเป็นจริงแล้วไต้หวันเป็นเกาะที่ดังตามไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวด้านทัศนียภาพและวัฒนธรรมอันหลากหลายมากมาย อีกทั้งยังเป็นแหล่งลงทุนและการค้าที่สำคัญของภูมิภาคที่น่าจับตามองอย่างยิ่งอีกด้วย



ที่มา : <https://www.rakyimtour.com/tour/taiwan/>

ข้อมูลการค้า-การลงทุน

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในไต้หวันอยู่ที่ 474 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ มีรายได้ประชาชาติต่อหัวประมาณ 20,374 ดอลลาร์สหรัฐฯ การขยายตัวทางเศรษฐกิจอยู่ที่ร้อยละ 1.3 สินค้านำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ แผงวงจรไฟฟ้า เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรกลและชิ้นส่วน แร่เหล็กและเหล็กเส้น เครื่องจักรไฟฟ้าและชิ้นส่วน โดยสินค้าส่งออกที่สำคัญคือ แผงวงจรไฟฟ้า เคมีภัณฑ์ โพลีเมอร์ ยางพารา เหล็กโลหะ และอุปกรณ์ที่ทำจากเหล็กโลหะ ไต้หวันนั้นมีพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและมีบรรยากาศการลงทุนที่ดี ต่อทั้งสำหรับการลงทุนจากในประเทศและต่างประเทศ มีความเสี่ยงด้านการลงทุนต่ำที่สุดเหมาะสมแก่การลงทุน โดยไต้หวันได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่น่าลงทุนอันดับที่ 6 ของโลก ถือเป็นอันดับ 3 ในเอเชียรองจากสิงคโปร์และญี่ปุ่น แต่ผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจโลกส่งผลให้ในปี 2009 ไต้หวันต้องประสบกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั้งจากปัจจัยภายนอกและภายใน เนื่องจากกำลังซื้อของประเทศคู่ค้าที่ลดลงมูลค่าการส่งออกที่หดตัวอย่างมาก รวมถึงการลงทุนและการบริโภคที่ลดลงของนักธุรกิจในประเทศ ส่งผลให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศต้องเผชิญหน้ากับภาวะถดถอยรุนแรงที่สุดในรอบ 60 ปี ไต้หวันเป็นคู่ค้าสำคัญอันดับต้นๆ ของไทย โดยการค้ารวมไทย-ไต้หวันในปี 2009 มีมูลค่า 7.077 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยไทยส่งออกไปไต้หวัน 2.25 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่ไทย

นำเข้าจากไต้หวัน 4.82 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และได้หวันได้ดุลการค้ารวม 2.57 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สินค้าส่งออกของไทยไปไต้หวัน 5 อันดับแรก ได้แก่ แผงวงจรไฟฟ้า อุปกรณ์ประมวลข้อมูลอัตโนมัติ เคมีภัณฑ์ น้ำตาล มันสำปะหลัง ขณะที่สินค้าที่ไทยนำเข้าจากไต้หวัน 5 อันดับแรก ได้แก่ แผงวงจรไฟฟ้า เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรกลและชิ้นส่วน แร่เหล็กและเหล็กเส้น เครื่องจักรไฟฟ้าและชิ้นส่วน นอกจากนี้ไต้หวันยังเป็นตลาดแรงงานสำคัญอันดับต้น ๆ ของไทย โดยในปี 2009 มีแรงงานไทยที่ประกอบอาชีพในไต้หวันประมาณ 66,000 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานด้านการก่อสร้าง

นโยบายและรูปแบบการส่งเสริมการลงทุนของไต้หวัน

มาตรการจูงใจด้านภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุน

1. การลดหย่อนภาษีสำหรับการวิจัยและพัฒนา และการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร โดยบริษัทสามารถหักลดภาษีด้วยการลงทุนถึงร้อยละ 35 ของมูลค่าการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา และการอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรจากภาษีรายได้ของบริษัทเป็นระยะเวลา 5 ปีนับตั้งแต่ที่ได้มีการลงทุนในด้านดังกล่าว บริษัทสามารถหักค่าใช้จ่ายถึงร้อยละ 50 ของมูลค่าการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา และการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรที่สูงกว่ามูลค่าการลงทุนเฉลี่ยใน 2 ปีหลังสุดในด้านดังกล่าว สำหรับ ภาษีรายได้ของบริษัท อย่างไรก็ตาม การหักลดค่าใช้จ่ายสำหรับภาษีประเภทดังกล่าวไม่อาจเกินร้อยละ 50 สำหรับภาษีรายได้จากกำไรของบริษัทในปีนั้นๆ
2. การลดหย่อนภาษีสำหรับการจัดซื้อเครื่องจักรและเทคโนโลยีใหม่ บริษัทสามารถลดหย่อนภาษีได้ระหว่างร้อยละ 5-20 ของมูลค่าการลงทุนในด้านต่างๆ จากภาษีรายได้ของบริษัท
3. การยกเว้นภาษีสำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสำคัญหรืออุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ จะยกเว้น ภาษีรายได้จากกำไรของบริษัทเป็นระยะเวลา 5 ปีสำหรับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมสำคัญหรือ อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของไต้หวัน ตามที่กำหนดโดยประกาศของกระทรวงเศรษฐกิจไต้หวัน
4. การยกเว้นภาษีรายได้สำหรับการซื้อหุ้นเพื่อแลกกับการส่งมอบเทคโนโลยี หากผู้ลงทุนต่างชาติเข้าถือ ครองหุ้นบริษัทไต้หวันด้วยวิธีการส่งมอบเทคโนโลยีในสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 20
5. การลดหย่อนภาษีรายได้สำหรับ Options ครองหุ้น ซึ่งแลกเปลี่ยนกับการส่งมอบเทคโนโลยี เทคโนโลยีบริษัทไต้หวันสามารถออก Options สำหรับการถือครองหุ้นให้กับผู้ลงทุนต่างชาติที่เป็นผู้ มอบสิทธิบัตรหรือพิเศษได้ในกรณีที่ผู้ลงทุนประสงค์ที่จะเข้าถือครองหุ้นดังกล่าว ทั้งนี้ อัตราภาษี สำหรับ Options หุ้นจะเท่ากับส่วนต่างของราคาหุ้นในปัจจุบันกับราคาหุ้น ณ เวลาที่ออก Options

สำหรับการถือครองหุ้น โดยจะคำนวณอัตราที่ต้องเสียภาษีหลังจากหักค่าใช้จ่ายตามมูลค่าของ
สิทธิบัตรและเทคโนโลยีที่ได้ส่งมอบแล้ว

6. มาตรการยกเว้นภาษีสำหรับการส่งมอบเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพและเวชภัณฑ์ใหม่
ผู้ลงทุนในอุตสาหกรรมดังกล่าวจะต้องเสียภาษี ของกำไรจากหุ้นโดยคำนวณจากราคาที่ผู้ลงทุนได้ถือ
ครองหุ้นแล้ว ไม่ใช่ราคาในระยะเวลาที่ได้เข้าซื้อหุ้น
7. บริษัทที่ตั้งสำนักงานใหญ่ในไต้หวันและเป็นการลงทุนที่สามารถสร้างประโยชน์ให้กับเศรษฐกิจ
ไต้หวันจะได้รับการยกเว้นจากภาษีรายได้ของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารเทคโนโลยีและ
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เช่น รายได้จากลิขสิทธิ์ กำไรจากการลงทุน และรายได้จากการขาย
ทรัพย์สิน
8. การยกเว้นภาษีรายได้จากการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าและขนส่งสินค้าในไต้หวันผู้ลงทุนต่างชาติที่
จัดตั้งบริษัทในไต้หวัน เพื่อวัตถุประสงค์ของการกระจายสินค้าและการขนส่งระหว่างประเทศจะได้รับ
การยกเว้นภาษีรายได้จากการดำเนินงานในส่วนดังกล่าว
9. การยกเว้นภาษีรายได้จากการขายสิทธิบัตรบริษัทต่างชาติจะได้รับการยกเว้นภาษีรายได้จากการขาย
สิทธิบัตรให้กับบริษัทไต้หวัน โดยต้องได้รับอนุมัติจากสำนักงานพัฒนาอุตสาหกรรม กระทรวงเศรษฐกิจ
การไต้หวันก่อน

มาตรการจูงใจที่มีไข่มมาตรการทางภาษี

1. การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนารัฐบาลไต้หวันสามารถจะให้เงินสนับสนุนได้ถึงสัดส่วนร้อยละ 40 ของ
มูลค่าค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ รัฐบาลไต้หวันสามารถจะให้เงินสนับสนุนได้ถึง
สัดส่วนร้อยละ 50 ของมูลค่าค่าใช้จ่ายสำหรับการวิจัยและพัฒนาสำหรับบริษัทที่มีศักยภาพในด้าน
ดังกล่าว
2. สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำ และบริษัทที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนจะได้รับการยกเว้นค่าเช่าใน
นิคม อุตสาหกรรมเป็นระยะเวลา 2 ปี และจ่ายค่าเช่าเพียงร้อยละ 60 ของค่าเช่าจริงในปีที่ 3-4 และ
ร้อยละ 80 ในปีที่ 5-6 โดยจะจ่ายค่าเช่าเต็มในปีที่ 6
3. บริษัทที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนจะได้รับการยกเว้นค่าเช่าในนิคม อุตสาหกรรมเป็น
ระยะเวลา 2 ปี และจ่ายค่าเช่าเพียงร้อยละ 60 ของค่าเช่าจริงในปีที่ 3 - 4 และร้อยละ 80 ในปี
5-6 โดยจะจ่ายค่าเช่าเต็มในปีที่ 6

สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นจุดของของไต้หวัน

ไต้หวัน เป็นประเทศที่มีภูเขาตั้งตระหง่านสูงเสียดเมฆซึ่งมีชื่อเสียงไปทั่วโลกจึงถูกเรียกว่า “เกาะภูเขาสูง” ภูเขาที่สูงเกินกว่า 3,000 เมตร มีอยู่ทั่วทุกแห่งความสูงของภูเขาแยกเกือบ 4,000 เมตร ซึ่งเป็นยอดเขาสูงระดับหนึ่งในแถบเอเชีย เนื่องจากทรัพยากรภูมิประเทศอุดมสมบูรณ์ จึงทำให้ไต้หวันมีลักษณะภูมิประเทศพิเศษทัศนียภาพที่แปลกและมหัศจรรย์มากมายนอกจากภูเขาแล้วยังมีทัศนียภาพตามฝั่งทะเลที่สวยงาม

เริ่มจากภาคเหนือ เป็นเขตทิวทัศน์แห่งชาติตะวันออกเฉียงเหนือ มีลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นฝั่งทะเลซึ่งเขตทิวทัศน์แห่งชาติริมฝั่งทะเลตะวันออกและเขตทิวทัศน์แห่งชาติฮวาตงจกู่ มีทิวทัศน์สวยงามทอดลงไปสู่ทิศใต้ ซึ่งมีความสวยงามเมื่อแสงแดดได้สาดส่องไปทั่วเขตทิวทัศน์แห่งชาติอ่าวต้าฝิง ที่เต็มไปด้วยสีสันของภาคใต้หากเดินตามแนวภูเขายังสามารถเที่ยวชมเขตทิวทัศน์แห่งชาติเม่าหลิน จะได้เห็นประเพณีและวัฒนธรรมของบ้านท้องถิ่นทั้งยังได้สำรวจโลกแห่งผีเสื้อไต้หวันและชมทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามไปด้วยในอดีตมีเทพนิยายอันสวยงามที่ได้เล่าสืบกันมา เกี่ยวกับเขตทิวทัศน์แห่งชาติอาหลี่ซันว่าหากได้ชมดูความสวยงามของทะเลเมฆและพระอาทิตย์โผล่ออกจากแนวระดับพื้นผิวโลก จะทำให้ผู้ที่มาท่องเที่ยวมีจิตใจเบิกบานร่าเริงตลอดไป สถานที่เที่ยวได้แก่ วิวภูเขาหูกวางของย้อแยะ ถาน อยู่บนภูเขาปากว่า จะได้ชมนกอินทรี ซิมลูก หลีภูเขาจากหมู่บ้านแหล่งผลไม้และอยู่บนภูเขาชื่อโถวซาน ชมดินแดนแห่งความศักดิ์สิทธิ์ศาสนาพุทธสามารถให้คุณรู้สึกได้ว่า ไต้หวันเป็นแหล่งท่องเที่ยวมากมายต่างก็มีจุดเด่นของแต่ละแห่ง

เกาะเผิงหู (The Penghu Islands) ได้กระจัดกระจายไปทั่วในช่องแคบทะเลไต้หวัน ซึ่งประกอบด้วยเกาะ 64 แห่ง เป็นพื้นที่ราบเรียบ ลักษณะภูมิประเทศของเกาะนี้ไม่เหมือนเกาะไต้หวัน เป็นที่ชมทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นพิเศษในบริเวณเขตเกาะไต้หวัน เกาะหลันกับเกาะลิ เป็นเกาะโดดเดี่ยวที่ตั้งอยู่ในแปซิฟิกด้านตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเปิดให้ชมเกี่ยวกับนิเวศวิทยา ดูปลาวาฬและสิ่งต่างๆอย่างสนุกสนานทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการท่องเที่ยวจะได้ยังอุดมสมบูรณ์มากขึ้น ปัจจุบันในเขตไต้หวันได้สร้างสวนสาธารณะแห่งชาติ ทั้งหมด 6 แห่ง คือ

1. สวนสาธารณะแห่งชาติ หยั่งหมิงซัน ตั้งอยู่ที่ชานเมืองของนครไทเป ซึ่งลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาไฟที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาก เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่มากใช้เนื้อที่ส่วนหนึ่งของอำเภอซินจู๋กับอำเภอซินจู๋กับอำเภอเหลียวลี่ และยังได้สะสมพันธุ์ปลาพิเศษของไต้หวันที่นี่ด้วย

2. สวนสาธารณะแห่งชาติแสะป่า ซึ่งมีชื่อเสียงของการแสดงตะขอดันเชอร์รี่ตะวันออก (Oriental cherry) ตกปลาแซลมอล (Salmon)
3. สวนสาธารณะแห่งชาติไท่หลู่เกอะ ตั้งอยู่ที่ทิศตะวันออกของอำเภอเหลียนฮวาลักษณะภูมิประเทศเป็นหุบเขาอันลึก มีหมอกอยู่ริมลำธาร ทิวทัศน์ซึ่งเป็นความงามที่สร้างชื่อไปทั่วโลก
4. สวนสาธารณะแห่งชาติยิซัน ตั้งอยู่ภาคกลางในเขตหลายอำเภอ และสวนสาธารณะแห่งชาติเจินติง ตั้งอยู่ที่ทิศใต้ของเกาะไต้หวัน ซึ่งเต็มไปด้วยสีสันของชาวทะเลใต้ มีชื่อเสียงด้วยทิวทัศน์อันสวยงามที่ได้เห็นเปล่งแสงแวววาวของพระอาทิตย์
5. สวนสาธารณะแห่งชาติจินหมิน ที่มีชื่อเป็นแหล่งโบราณทางด้านวัฒนธรรมที่ยังเหลืออยู่ในสถานที่สู้รบสมัยก่อนสวนสาธารณะแห่งชาติทั้งหกแห่งนี้ ยังมีทิวทัศน์วิหยาที่อุดมสมบูรณ์ด้วย
6. พิพิธภัณฑ์พระราชวังเดิมที่อยู่ชานเมืองไถไป เป็นสถานที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่ง และเป็นสิ่งยอดเยี่ยมและอุดมสมบูรณ์ของวัฒนธรรมจีนที่ตกทอดมาเป็นเวลา 5,000 ปีแล้ว ทุกคนก็ต้องชื่นชมวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ของจีนถ้าท่านมาท่องเที่ยวไต้หวันจะต้องให้คำชื่นชมแน่นอนว่าเกาะไต้หวันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทิวทัศน์สวยวิจิตรตระการตามากที่สุด



ที่มา : <https://www.expedia.co.th/National-Palace-Museum-Taipei.d503003.Place-To-Visit>

นครไทเป

“นครไทเป”เป็นเมืองใหญ่ที่สุดในไต้หวัน ซึ่งเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรม เศรษฐกิจและการเมือง ซึ่งการพัฒนาของนครไทเปได้เจริญรุ่งเรืองไปด้วยทุกด้านและเต็มไปด้วยพลังอันมีชีวิตชีวา รูปแบบศิลปะการก่อสร้างก็มากมายและสวยงาม มีทั้งรูปแบบศิลปะโบราณและแบบสมัยใหม่ ถ้าชอบสถานวัตถุโบราณ ก็เชิญไปชมที่ถนนตีฮัวที่ต้าต้าเว่ิง วัดหลงซานที่เหมิงเจี๋ยและเข้าชมฝีมือแกะสลักอันประณีตของช่างผู้เชี่ยวชาญ ถ้าชอบสิ่งโบราณก็อย่าพลาดโอกาสที่จะไปเข้าชมคลังเก็บรักษาวัฒนธรรม 5,000 ปี ถูกรักษาไว้อย่างถนอมที่พิพิธภัณฑสถานพระราชวังเดิม นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑสถานประวัติศาสตร์และห้องจิตรกรรม เป็นต้น



ที่มา : <http://www.govivigo.com/content/upload/images/Taipei%20info/Taipei-101-Taiwan.jpg>

ลักษณะภูมิประเทศของเมืองไทเปส่วนพื้นที่เป็นภูเขาไฟในชานเมืองนครไทเป ปัจจุบันได้สร้างเป็นสวนสาธารณะแห่งชาติหยิงหมิงชาน ได้ปลูกต้นไม้ไว้ทั่วบริเวณ ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีสัตว์มากมายได้แก่ นก,ผีเสื้อ และพืชต่างๆ เช่น ต้นจิวไฉไต้หวัน โดยมีเส้นทางเดินขึ้นภูเขาหลายสาย ในสมัยก่อนได้สร้างถนนเดินทางบนภูเขาเพื่อทำการค้าและชุดแร่ซัลเฟอร์ (sulphur) ถ้าเป็นวันหยุดก็มีกิจกรรมขึ้นเขาซีซิงชานหรือต้าถุนชาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูใบไม้ผลิมีคนมาเที่ยวสวนสาธารณะแห่งชาติหยิงหมิงชานมากมาย ทั้งได้เห็นนกแขกเต้าและดอกต้นเซอร์รี่ตะวันออกเต็มไปหมดนอกจากนี้ยังมีแหล่งทรัพยากรน้ำพุร้อนที่ได้ตกทอด เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาไฟที่โดดเด่นเป็นพิเศษ นักท่องเที่ยวจะได้ลงไปแช่น้ำพุร้อนอย่างสนุกสนาน และได้ผ่อนคลายความเครียดไปด้วย

สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการของฝากก็สามารถเดินเล่นและซื้อของในห้างสรรพสินค้าได้ เช่น ในเมืองจิงหัวที่ห้างสรรพสินค้าไซโกหรือไปรับประทานอาหารว่างช่วงกลางคืนที่ ที่อหลิน ถนนหัวซี หากต้องการ

เดินตลาดกลางคืนก็ต้องที่ถนนหยาว เทอ ส่วนการเดินทาง นครไทเปมีระบบการขนส่งมวลชนที่ได้บริการ
ผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวอย่างสะดวกสบาย ปลอดภัย ซึ่งให้ท่านมีเวลาพักผ่อนด้วยการดื่มและเที่ยวเล่น
อย่างสบาย ดังนั้นนครไทเปจึงถือว่าเป็นเมืองหนึ่งที่น่าท่องเที่ยวสำหรับท่านทุกคน



ที่มา : http://www.govivigo.com/content/upload/images/travel-taiwan_6_1.jpg

อำเภอเกาสง

อำเภอเกาสงอยู่ภาคใต้ของไต้หวัน ซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับแรกของภาคใต้ มีเขตทิวทัศน์ที่สวยงาม
มากมาย เช่นทัศนียภาพอันสวยงามของหนานเทิง มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูผาน้ำหนาวตื้นและหาดูยาก มี
รังนกนางแอ่นที่ลือลือที่เรียกว่า “โลกแห่งพระจันทร์” ของเถียนเหลียวมีภูเขาดินแดนเป็นต้นและยังมีป่าที่
เขียวชอุ่มเป็นดง ยังมีหุบเขาผีเสื้อสีเหลืองอาศัยอยู่เป็นฝูงจะเห็นทัศนียภาพที่งดงามไปด้วยสีสันอย่าง
มหัศจรรย์แห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยว ทำให้ผู้เที่ยวรู้สึกเพลิดเพลินและชื่นชมอย่างไม่ขาดปากกับ
ทะเลสาบน้ำใสโปร่งที่ได้ชมกันว่าเป็น “ซีหู” แห่งไต้หวันซึ่งเป็นทิวทัศน์สวยงามมากของสถานท่องเที่ยวอันเลื่องชื่อ
ลือนามมาเป็นเวลานานของไต้หวันภาคใต้แห่งหนึ่ง



ที่มา : http://www.govivigo.com/content/upload/images/travel-taiwan_5_1.jpg

เมืองไถหนาน

300 ปีก่อนชาวเนเธอร์แลนด์ยึดครองไต้หวันในเวลานั้น เมืองอันผิงใต้เรียกว่า “ไถอวาน” อยู่ฝั่งตรงข้ามของไถอวานใต้เรียกว่า “เซอเซียน” หลังจากชาวเนเธอร์แลนด์สร้างเมือง “เยอะหลานเจอ” แล้วจึงให้ “เซอเซียน” ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเปลี่ยนเป็น “ไถเหยียน” กับไต้หวันคล้ายๆกันในราชวงศ์ชิง ได้ตั้งสถานที่ราชการไต้หวันอยู่ที่เมืองไถหมาย จึงเรียกไถหนานว่า “ไต้หสัน” มาตลอด ถึงสมัยราชวงศ์หมิงวีรบุรุษเจิ้งเจิงกงได้ขับไล่ชาวเนเธอร์แลนด์ออกจากไต้หวัน หลังจากเจิ้งเจิงกงถึงแก่กรรม เจิ้งจิงเป็นผู้ดำรงตำแหน่งต่อ และเริ่มสร้างศาลบูชาขงจื้อ (ขงจื้อ) ซึ่งได้ตั้งโรงเรียนแห่งแรกของไต้หวัน ในปี 1685 หลังจากราชวงศ์ชิงได้มาควบคุมไต้หวันทำการค้าเป็นจำนวนมาก ขณะเดียวกันก็มีผู้อพยพมาไต้หวัน เพื่อมาทำการบุกเบิกที่ดินที่รกร้างว่างเปล่า ซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีผู้อพยพมาไต้หวันเป็นจำนวนมากและเนื่องจากสถานที่ราชการไถหนานกับแผ่นดินใหญ่ ต่างก็มีท่าเรือสัญจรไปมาจึงทำให้เจริญรุ่งเรืองมากขึ้น แต่ต่อมาเนื่องจากดินเลนหรือทรายในทะเลได้ตกตะกอนหมักหมมจนทำให้ทะเลในไถเจียงท่าเรืออันผิง และท่าเรือลูเอ่อเหมิน ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ทางเศรษฐกิจการค้าจึงตกต่ำไปตลอด ปัจจุบันเมืองไถหนานยังคงเห็นร่องรอยการบุกเบิกที่ดินที่รกร้างว่างเปล่าตั้งแต่ 300 ปี ที่ผ่านไป ปรากฏว่าทางศิลปะพื้นเมืองทางด้านประวัติศาสตร์และมนุษยศาสตร์และมนุษยศาสตร์ของเมืองแห่งนี้ยังได้รักษาสภาพไว้อย่างครบสมบูรณ์ ซึ่งเป็นเมืองวัฒนธรรมแห่งเดียวเป็นพิเศษและเป็นพิพิกณฑ์ประวัติศาสตร์ตัวอย่างที่เป็นจริงที่ให้เห็นในปัจจุบัน

อำเภอฮาเหลียน



ที่มา : http://www.govivigo.com/content/upload/images/travel-taiwan_8_2.jpg

“ฮาเหลียน” ชื่อเดิมเรียกว่า “โตลอมัน” สมัยราชวงศ์หมิงระหว่างปี 1488-1506 ชาวโปรตุเกตุ (Portugal) ได้เดินเรือผ่านช่องแคบทะเลใต้หวัน แล้ววนไปทิศตะวันออกของเกาะใต้หวัน โดยพบเม็ดทองที่ปนอยู่ในทราย จึงเอาชื่อแม่น้ำลำธารที่ผลิตทองในประเทศโปรตุเกตุมาใช้เรียกว่า “ฮาเหลียน” ก่อนที่ชาวฮั่นจะอพยพมาอยู่เกาะใต้หวัน, ชาวเขาก็ตั้งชื่อสถานที่ต่างๆด้วยแหล่งธรรมชาติ ลักษณะภูมิประเทศที่มีความพิเศษ เมืองฮาเหลียนเป็นเมืองใหญ่อันดับแรกขอภาคตะวันออกของใต้หวันถ้าเราเอาเมืองจงเหิง, ชูฮวา, ริมทะเลฮวาทงกับฮวงตง หุบเขามาเทียบเสมือนเชือกเส้นหนึ่ง ฮาเหลียนก็ต้องเป็นหัวเงื่อน ซึ่งเป็นเมืองที่ยังรักษาประเพณีที่ชื่อสตัยดั้งเดิม

อำเภออีหลาน



ที่มา : http://www.govivigo.com/content/upload/images/travel-taiwan_7_1.jpg

เมืองอิหลาน ตั้งอยู่ที่เขตศูนย์พื้นที่ราบหลานหยางซึ่งเป็นลักษณะภูมิประเทศราบเรียบที่ดีแห่งหนึ่ง มีแม่น้ำลำธารมากมายไหลสลับกัน เป็นแหล่งทรัพยากรในการทดน้ำเข้านาที่อุดมสมบูรณ์ ให้ชาวบ้านเมืองอิหลานที่อยู่ศูนย์พื้นที่ราบแห่งนี้ได้ที่ดินมีปุ๋ยมาก และแหล่งน้ำที่เพียงพอ ซึ่งเป็นอยู่อาศัยของผลิผล การเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ ภายในหลายปีที่ผ่านมา เมืองอิหลานได้เป็นจุดสำคัญทางด้านเศรษฐกิจการเมือง วัฒนธรรมและการศึกษาของเขตศูนย์พื้นที่ราบหลานหยางโดยตลอด และยังเป็นเส้นทางสำคัญการคมนาคมด้วย

น้ำแกงแพะ “หยางเกิง” ที่ทำด้วยน้ำพุที่เย็น “ซูอ้าว” มีรสชาติหอมหวานเป็นพิเศษ นอกจากรสชาติที่ขอรับประทานกันโดยตลอดแล้วยังมีรสชาติที่ผสมด้วยช็อกโกแลต สตรอเบอร์รี่ ชา ลูกจ๊อ อาหารเนื้อเป็นที่ใช้กากอ้อยกับถ่านไม้เผาอบ และอาหารอบ “ถุงน้ำดีกับตับ” ผลไม้เชื่อมที่หมักด้วยลูกจ๊อและลูกพลัม สีส่องดังกล่าวเรียกว่าสิ่งล้ำค่าของเมืองอิหลาน ผักที่รดด้วยน้ำพุร้อน เช่น ผักบุงต้มน้ำเต้า หน่อไม้อ่อน เป็นต้น มีรสชาติที่ไม่เหมือนผักธรรมดา นอกจากนี้ยังมีน้ำอัดลม “ดีดไข่มุก” ที่ทำด้วยน้ำพุที่เย็น “ซูอ้าว” ก็เป็นที่รู้จักกันทั่วไป

เทศกาลวันเล่นของเด็กซึ่งได้จัดขึ้นที่ “สวนสาธารณะชินส่วย” ของตงเทียนเหอในปี 1996 หลังจากที่ว่าการอำเภออี้หลานตกลงเริ่มจากเทศกาลประจำปี 2000 ให้ขยายเวลาการจัดกิจกรรมจาก 23 วัน เป็น 44 วันแล้ว ทำให้จำนวนผู้เที่ยวงานได้เพิ่มมากขึ้น จนถึงปีที่แล้วจำนวนผู้เที่ยวงานได้ทำลายสถิติถึง 8 แสน 1 หมื่น คน ซึ่งเป็นหนึ่งใน “กิจกรรมเทศกาลท้องถิ่น 12 รายการขนาดใหญ่เขตไต้หวัน” ของการท่องเที่ยวกระทรวงคมนาคม เป็นการเลือกสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เย็นสบายและสดชื่น มีความสุขในฤดูร้อนที่ดีมากสำหรับทุกคน

แหล่งที่มา:

การจัดตั้งธุรกิจไต้หวัน : ภาพรวมนโยบายและรูปแบบ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย (ไทเป)

<http://www.tteo.org.tw/main/th/business/5052/55244->

<http://www.tteo.org.tw/main/th/business/5052/55244-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A.html>

ข้อมูลการท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน : permalink.

<http://www.goholidaynow.com/?p=980>

ไต้หวัน : กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ <http://www.thaibiz.net/th/market/Republic-of-Taiwan>